



Kết nối Thế giới bằng lòng tin



BÀI GIẢNG VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC NHẬT BẢN-VIỆT NAM VÀ CÁC HỢP TÁC CỦA JICA

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2023 - Trong khuôn khổ hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam¹, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp với Học viện tổ chức buổi thuyết trình bài giảng với chủ đề “**Quan hệ Đối tác Nhật Bản - Việt Nam và các Hợp tác của JICA**” tại Học viện vào ngày 5/10. Hơn 300 sinh viên ngành Nhật Bản học và ngành Kinh tế Quốc tế của Học viện đã tham dự buổi thuyết trình này.

Phát biểu khai mạc cho buổi thuyết trình, PGS.TS. Đặng Hoàng Linh, Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế - Học viện Ngoại giao đã bày tỏ mong muốn thông qua bài giảng ngày hôm nay, sinh viên của Học viện sẽ hiểu thêm về mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, và có thêm niềm quan tâm sâu sắc tới đất nước Nhật Bản.

Tiếp theo đó, trong bài giảng của mình, ông Kubo Yoshitomo, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã chia sẻ về việc Nhật Bản tiên phong nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam trước các nước khác vào năm 1992, với tổng vốn ODA lũy kế đến nay đạt 3.000 tỷ yên (tương đương khoảng 600 nghìn tỷ đồng). Như vậy, không những Nhật Bản trở thành nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, mà Việt Nam cũng trở thành nước đứng đầu về tổng vốn ODA nhận được trong số các quốc gia đang phát triển mà Nhật Bản hợp tác. Điều này cho thấy Nhật Bản đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng, với vị trí là cửa ngõ phía Đông của Hành lang kinh tế Đông Tây và Hành lang kinh tế phía Nam, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia, là quốc gia quan trọng trong chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”. Ngoài ra, Việt Nam còn có vai trò hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho ngành sản xuất của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông Kubo cũng trình bày về những nỗ lực của JICA trong hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt. Các hoạt động hỗ trợ này được thực hiện dưới nhiều hình thức, như Hợp tác tài chính bao gồm Hợp tác Vốn vay và Viện trợ không hoàn lại, cũng như Hợp tác Kỹ thuật. Trong những năm gần đây, JICA còn triển khai các mô hình hợp tác với sự tham gia và liên kết của nhiều tổ chức khác, trong đó, có thể kể đến các hợp tác chia sẻ và vận dụng kiến thức, bí quyết, công nghệ của các công ty tư nhân, các cơ quan chính quyền địa phương, các trường đại học tại Nhật Bản hay các hợp tác thông qua hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp toàn cầu.

Năm 2020, với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ quá trình phát triển và hiện đại hóa của Nhật Bản với các nước đang phát triển, JICA đã triển khai dự án “JICA CHAIR”, hướng đến đối tượng là các trường đại học hàng đầu tại các quốc gia này. Tại Việt Nam, dự án này đã được triển khai từ năm 2021 và buổi thuyết trình lần này là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi bài giảng “JICA CHAIR” nêu trên. Vào năm 2022, ông Tsuruoka Koji, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Anh Quốc, cũng đã có bài thuyết trình tại Học viện Ngoại giao Việt Nam về dấu ấn và tương lai của quan hệ ngoại giao Nhật Bản thời hậu chiến tranh, đồng thời trao tặng sách nghiên cứu về Nhật Bản cho Học viện.

Trong tương lai, JICA mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam, là đối tác bình đẳng và tương trợ, cùng hợp tác hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 cũng như tiếp tục phát triển hơn nữa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng JICA Việt Nam, tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125); E-mail: LeQuynhAnh.VT@jica.go.jp; Chị Lê Quỳnh Anh - Ban Truyền thông

¹Là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam với mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực ngoại giao và quan hệ quốc tế cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế. Vào tháng 9 năm 2022, Học viện đã thành lập Ngành nghiên cứu Thái Bình Dương học bao gồm hoạt động nghiên cứu về Nhật Bản.